
รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2/2565 

วันที่  26 สิงหาคม  2565  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 

..................................... 
 

ผู๎มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายพัชรพงษ ์ ศรีสงวนพาณิชย์ ประธานสภาเทศบาล พัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์  
2. นางล าดวน  สิทธิผล รองประธานสภาเทศบาล ล าดวน  สิทธิผล  
3. นางณัฐชยา  จารุสันต์ สมาชิกสภาเทศบาล ณัฐชยา  จารุสันต์  
4. นางไพบูลย์  อักษรพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาล ไพบูลย์  อักษรพิมพ์  
5. นางกรกนก  เดชเสน สมาชิกสภาเทศบาล กรกนก  เดชเสน  
6. นายบัญญัติ กองแก๎ว สมาชิกสภาเทศบาล บัญญัติ กองแก๎ว  
7. นายธนะพัฒน์  โลหะปัตย์ สมาชิกสภาเทศบาล ธนะพัฒน์  โลหะปัตย์  
8. นางสาวมยุรี  สายสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล มยุรี  สายสุวรรณ  
9. นายกิตติศักดิ์  พิศวง สมาชิกสภาเทศบาล กิตติศักดิ์  พิศวง  

10. นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง สมาชิกสภาเทศบาล ลัดดาวัลย์  ธาตุทอง  
11. นายเฉลิมพล  วรกา สมาชิกสภาเทศบาล เฉลิมพล  วรกา  
12. นายเชิดชาญ  นิพรรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชาญ  นิพรรัมย์  

 
ผู๎เข๎ารํวมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน์ นายกเทศมนตรีฯ อิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน์  
2. นายอภิชา  พงษ์แสน รองนายกเทศมนตรีฯ อภิชา  พงษ์แสน  
3. นายพยอม  บุญค า รองนายกเทศมนตรีฯ พยอม  บุญค า  
4. นายช านาญกิจ  สุทธ์พัฒนกุล เลขานุการนายกฯ -ลา-  
5. นายปุญญพัฒน์  ชูแก๎ว รองปลัดเทศบาลฯ ปุญญพัฒน์  ชูแก๎ว  
6. นางสาวพรทิพา  แซํลิ้ม หัวหน๎าส านักปลัด พรทิพา  แซํลิ้ม  
7. นางจ ารัส  พรมวงศ ์ ผู๎อ านวยการกองคลัง จ ารัส  พรมวงศ์  
8. นางนลินทร์ทิพย์  พุทธิวงศ์ ผู๎อ านวยการกองการศึกษา นลินทร์ทิพย์  พุทธิวงศ์  
9. นางสาวทิพย์วรรณ สุวรรณพิมพ์ ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ -ลา-  

10. นางสาวธัญชนก  ผํานเมือง หัวหน๎าฝ่ายอ านวยการ ธัญชนก  ผํานเมือง  
11. นายอินทร์เปลี่ยน  สุพิมล ประธานชุมชนสี่เสือพัฒนา อินทร์เปลี่ยน  สุพิมล  
12. นายวัฒนา  โสภารัตน์ ก านันต าบลสวาท วัฒนา  โสภารัตน์  
13. นางรุํงฤดี  บัวเรียน ผช.ผญบ. หมูํที่ 2 รุํงฤดี  บัวเรียน  
14. นางเสาวพิศ  อรุณศิลป์ นักจัดการงานทะเบียนฯ เสาวพิศ  อรุณศิลป์  
15. นางรวิวรรณ  โลหะปัตย์ ประธานชุมชนเกษมสุข รวิวรรณ  โลหะปัตย์  
16. นายปรีชา  ไชยภูมิ ประธานชุมชนรํวมมิตรฯ ปรีชา  ไชยภูมิ  
17. นายสมศักดิ์  สร๎อยแก๎ว ประธานชุมชนเปงจาน สมศักดิ์  สร๎อยแก๎ว  
18. นายมนตรี พิมพ์หาญ ประธานชุมชนเลิงนกทา มนตรี พิมพ์หาญ  
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วันนี้ เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เวลา 10.00 น.  และ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเลิงนก

ทา ได๎มาครบองค์ประชุมแล๎ว เลขานุการสภาเทศบาล ได๎ให๎สัญญาณ นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ได๎ท าหน๎าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล             สภาเทศบาลและผู๎รํวมประชุม  ทุกทําน ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ 1.รับโอนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานสภาเทศบาล  จ านวน 1 ทําน คือ นางสาวประดับ ทุมวิเศษ ต าแหนํง ครูวิทยฐานะ 

ช านาญการ  สาขา วิชาเอกปฐมวัย จากโรงเรียนปลูกจิต ส านักงานเขต
ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร ตั้งแตํวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

 
 2.บรรจุแตํงตั้งข๎าราชการครูผู๎สอบแขํงขันได๎ จ านวน 1 ทําน คือ นางสาว- 

จารุวัลย์ คนซื่อ ผู๎สอบแขํงขันได๎ของคณะกรรมการสอบแขํงขันพนักงาน
สํวนท๎องถิ่น (กสถ.) บัญชีกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ซึ่งเป็นผู๎
สอบแขํงขันได๎ใน ต าแหนํง ครูผู๎ชํวย สาขาเอก ภาษาไทย (ปริญญาตรี 5 
ปี)  
ตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
 
3.รับโอนพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 ทําน คือ นางสาวอรปรียา  ไชย
สัจ ต าแหนํง ครู อันดับ คศ.1 สาขา วิชาเอกปฐมวัย จากโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแตํวันที่ 18 
กรกฎาคม 2565 
 
4.ย๎ายพนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกได๎ จ านวน 1 ทําน คือ นางเสาวพิศ 
อรุณศิลป์ เดิมด ารงต าแหนํง เจ๎าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เทศบาลต าบลเลิงนกทา ย๎ายเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหนํง 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 
เชิญแนะน าตัวทีละทําน ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 21/2565 เมื่อ 
      วันที่ 13 สิงหาคม 2565 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ขอให๎สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทําน ได๎ตรวจดูรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุม มีทํานใด จะเสนอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงถ๎อยค าของ 

ตนเองหรือไมํ  เชิญครับ 
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ที่ประชุม   -ไมํมี- 
 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ๎าไมํมี กระผม ขอมติรับรอง ทํานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  3.1 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 
ประธานสภาเทศบาล    เพื่อน ามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
      กองช่าง 
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆ ละ ราคา 22,000.- บาท (สอง-
หมื่นสองพันบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

        
โอนลด 

แผนงาน การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 
22,000.- บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ

ที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
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โอนลด 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินประจ าต าแหนํง จ านวนเงิน 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพัน
บาทถ๎วน) 
 

ส านักปลัด 
แผนงาน บริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    งบลงทุน หมวด  ค่า
ครุภณัฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏กส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  22,000.- บาท (สอง-
หมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 
    โอนลด 

1.แผนงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบด าเนินงาน  หมวด  คําใช๎
สอย   ประเภท รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายงบรายจํายอ่ืนๆ    

           -โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดตํางๆ จ านวนเงิน 
      2,000.-บาท (สองพันบาทถ๎วน) 

2. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบด าเนินงาน  หมวด  คําใช๎
สอย   ประเภท รายจํายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายงบรายจํายอ่ืนๆ 

           -โครงการตลาดสดนําซื้อและอาหารปลอดภัย  จ านวนเงิน 
 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน) 
 

            ล าดับ ตํอไป กระผม ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีต าบล 
เลิงนกทา ได๎เสนอญัตติตํอที่ประชุม ทราบครับ 
 

นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจําย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
     กองช่าง 

   -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
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1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆ ละ ราคา 
22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธนัวาคม 2564 

      คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 4 GHz จ านวน 1 หนํวย 
   - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อย 

กวํา 12 นิ้ว  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 

   - มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1ชํอง  
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวํา แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
   - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

โอนลด 

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 22,000.- บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อย 
กวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน 

(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 4.2 GHz จ านวน 1 
หนํวย 

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB  

- มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้  
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ า ขนาดไมํ

น๎อยกวํา 2 GB หรือ  
2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อย
กวํา 2 GB หรือ  

3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย  
- มีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย  
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

   - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหนํง จ านวนเงิน 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาท
ถ๎วน) 
 

ส านักปลัด 

แผนงาน บริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    งบลงทุน หมวด  ค่าครุภณัฑ์ ประเภท 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
  1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ 
เดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4  แกนหลัก (4 core)  และ8 แกนเสมือน 
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสมารถในการประมวลผลสูง 
(TurboBoost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 4 GHz จ านวน 1 หนํวย  

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB  - มีหนํวย 
จัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
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โอนลด 

1.แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข 
อ่ืน  งบด าเนินงาน  หมวด  คําใช๎สอย   ประเภท รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายงบรายจํายอื่นๆ 
       -โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดตํางๆ จ านวนเงิน 2,000.-บาท (สองพันบาท-ถ๎วน) 
  2. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบด าเนินงาน  หมวด  คําใช๎สอย   ประเภท รายจํายเกี่ยวเนือ่งกับการ ปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
งบรายจํายอื่นๆ 
  -โครงการตลาดสดนําซื้อและอาหารปลอดภัย  จ านวนเงิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท-ถ๎วน) 
 

กองคลัง 
  -แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อย 
กวํา 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ๎วน) รวมเป็นเงิน 44,000.-
บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือน ธนัวาคม 2564 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน 
(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 4.2 GHz จ านวน 1 
หนํวย 

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB  

- มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 

GB หรือ  
2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการ 

แสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย  
- มีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย  
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 

ดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
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- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

   - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 

      โอนลด 
  1.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวด คําใช๎สอย ประเภท รายจําย
เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม จ านวนเงิน 
27,650.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) 
  2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
บริการ จ านวนเงิน 16,350.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) 
   รวมเป็นเงิน 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ๎วน) 
 
  -แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
 Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500.-บาท (เจ็ดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)  เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่น
ห๎าร๎อยบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier แล: Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผู๎ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอนาที (ppm) 

หรือ 8.8 ภาพตํอนาที (pm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที่ (ppm) หรือ 5 

ภาพตํอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ๎
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1.200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทั้งสี่และขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 ส าเนา 
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 20 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา 

จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผําน เครือขํายไร๎สาย W-FI (EEE 802 11b, g, n) ได ๎
- มีถาดใสํกระดาษไดร๎วมกันไมํน๎อยกวํา 100 แผํน 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได๎ 
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      โอนลด 
  แผนงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน หมวด คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฎิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

-โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก ไข๎ซิก๎า จ านวนเงิน 15,000.-บาท 
                             (หนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
 
 ขอได๎โปรดน าเสนอตํอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อพิจารณาตํอไป   

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ มีสมาชิกสภาเทศบาล ทํานใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไมํ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายบัญญัติ  กองแก๎ว  เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอทราบวํา ระเบียบวาระ- 
สมาชิกสภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาล ในวันนี้ ไมํได๎สํงให๎สมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

ลํวงหน๎า เดิมจะสํงให๎สมาชิกฯ ทราบลํวงหน๎าที่บ๎านกํอนวันประชุม ครับ 
    เพ่ือได๎ศึกษากํอนวําให๎พิจารณาเรื่องอะไรบ๎าง กระผม ฟังจากการเสนอ 

ญัตติของทํานนายกเทศฯ เนื้อหารายละเอียดเหมือนกันหมด กระผม ดูของ
กองชํางมีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
0/100/1000 Base-Tหรือดีกวํา แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก(External)จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อย
กวํา Wi-Fi (IEE802.11 ac) และ Bluetooth เนื้อหาไมํมีหรือแก๎ไข สเปค
หรือไมํ ครับ 

 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงให๎ที่ประชุม ทราบ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
นางสาวธัญชนก ผํานเมือง  เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และ ผู๎รํวม
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประชุม ทุกทําน ดิฉัน ขอน าเรียนให๎ที่ประชุมได๎รับทราบ ดังนี้ คํะ ทําน 

ประธานสภาเทศบาล ได๎แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบวํา ขอนัดประชุม วาระท่ี 2 
ขั้นการแปรญัตติ และ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยที่เจ๎าหน๎าที่ไมํต๎องออกเป็น
หนังสือเชิญ ที่ประชุมรับทราบเป็นที่เรียบร๎อยคํะ ตํอมา  มีเรื่องให๎สภา
เทศบาลฯ พิจารณาเพ่ิมรายการโอนตั้งจํายเป็นรายการใหมํ หมวด คํา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกองตํางๆ สํงเอกสารให๎ลําช๎า เป็น
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ที่จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2564 
เหมือนกับการประชุมเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2565 คํะ 
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นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์  ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม ทุกทําน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผม ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ตามที่ ทํานบัญญัติสอบถาม ดังนี้ ครับ กองคลัง 

ไดส๎รุปยอด รายรับ-จําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได๎เกือบ 100 
เปอร์เซ็นต ์ ผู๎อ านวยการกอง  มีเงินเหลือจ านวนไมํมาก กองคลังขอซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้น เนื่องจากปีงบประมาณหน๎าจะต๎องขอ
งบประมาณจากส านักงบประมาณ การอนุมัติไมํทราบวําจะเร็วหรือช๎าที่จะ
ได๎รับ ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบันไมํเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2564 ครับ 
 
 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ มีสมาชิกสภาเทศบาล ทํานใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไมํ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  -ไมํมี- 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ ถ๎าไมํมี กระผม ขอมติที่ประชุม ทีละรายการ ดังนี้ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆ ละ ราคา 22,000.- บาท (สอง-
หมื่นสองพันบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ทํานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครบั 

 
ที่ประชุม     -ออกเสียงเห็นชอบ   จ านวน   10   เสียง 
      -ไมํเห็นชอบ     จ านวน     1   เสียง 
       (นายบัญญัติ  กองแก๎ว) 
       
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ประธานสภาเทศบาล  อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ 

 
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ

ที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ๎วน) ทํานใด
เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ 
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ที่ประชุม     -ออกเสียงเห็นชอบ   จ านวน   10   เสียง 
      -ไมํเห็นชอบ     จ านวน     1   เสียง 
       (นายบัญญัติ  กองแก๎ว) 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์   ส านักปลัด 
ประธานสภาเทศบาล  แผนงาน บริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    งบลงทุน หมวด ค่าครุภณัฑ์  
    ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏กส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  22,000.- บาท (สอง-
หมื่นสองพันบาทถ้วน) ทํานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครบั 

 
ที่ประชุม     -ออกเสียงเห็นชอบ   จ านวน   10   เสียง 
      -ไมํเห็นชอบ     จ านวน     1   เสียง 
       (นายบัญญัติ  กองแก๎ว) 
 

กองคลัง 
    -แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์  
 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1  (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆ 
ละ ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ๎วน) รวมเป็นเงิน 
44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 ทํานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครบั 

 
ที่ประชุม     -ออกเสียงเห็นชอบ   จ านวน   10   เสียง 
      -ไมํเห็นชอบ     จ านวน     1   เสียง 
       (นายบัญญัติ  กองแก๎ว) 
 
 
    -แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ 

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
7,500.-บาท (เจ็ดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)  เป็นเงิน 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นห๎าร๎อยบาทถ๎วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พ้ืนฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ทํานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ 
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ที่ประชุม     -ออกเสียงเห็นชอบ   จ านวน   10   เสียง 
      -ไมํเห็นชอบ     จ านวน     1   เสียง 
       (นายบัญญัติ  กองแก๎ว) 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ 3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเลิงนกทา เชิญ ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 
 
นายปุญญพัฒน์ ชูแก๎ว เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม  
รองปลัดเทศบาลฯ ทุกทําน วันนี้ ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ติดประชุม ให๎กระผมชี้แจงให๎

ที่ประชุม ได๎รับทราบ ตามระเบียบฯ คณะกรรมการ สปสช.ให๎เลือกตัวแทน
จากสมาชิกสภาเทศบาล ทํานเดิม ประกอบไปด๎วย นางล าดวน สิทธิผล,
นางลัดดาวัลย์ ธาตุทอง วาระการด ารงต าแหนํง 4 ปี คณะกรรมการฯ 
ดังกลําว ครบรอบ 4 ปีแล๎ว  

 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ เมื่อที่ประชุม รับทราบแล๎ว ล าดับตํอไป กระผม ขอเชิญสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล ไดเ๎สนอชื่อผู๎สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลต าบลเลิงนกทา ตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน 2 คน 
โดยให๎เสนอทีละ 1 คน  พร๎อมผู๎รับรอง 2 คน เชิญครับ 
 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได๎เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาเทศบาล สุขภาพเทศบาลต าบลเลิงนกทา คนที่ 1 
 
นายกิตติศักดิ์  พิศวง เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอเสนอ นางล าดวน  
สมาชิกสภาเทศบาล สิทธิผล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที 1 ครับ 
 
นายพัชรพงษ ์ศรีสงวนพาณิชย์ ผู๎รับรอง 1.นางลัดดาวัลย์ ธาตุทอง 
ประธานสภาเทศบาล  2.นางกรกนก  เดชเสน 
 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ มีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอทํานอื่นเป็นคณะกรรมการฯ  คนที่ 1 อีก 
ประธานสภาเทศบาล หรือไมํ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  -ไมํมี- 
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นายพัชรพงษ ์ศรีสงวนพาณิชย์ ถ๎าไมํมี เสนอมา 1 คน เป็นอันวํา นางล าดวน สิทธิผล เป็นคณะ 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการฯ คนที่ 1 
  
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได๎เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาเทศบาล สุขภาพเทศบาลต าบลเลิงนกทา คนที่ 2 ครับ 
 
นางล าดวน  สิทธิผล  เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉัน ขอเสนอ นางณัฐชยา  จารุสันต์ 
รองประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 คํะ 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวรพาณิชย์ ผู๎รับรอง 1.นางไพบูลย์  อักษรพิมพ์ 
ประธานสภาเทศบาล   2.นางกรกนก  เดชเสน 
 
นายพัชรพงษ ์ศรีสงวนพาณิชย์ มีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอทํานอื่นเป็นคณะกรรมการฯ  คนที่ 2  อีก 
ประธานสภาเทศบาล หรือไมํ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  -ไมํมี- 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ เสนอชื่อมา   1    คน   เป็นอนัวํา นางณัฐชยา จารุสันต์ เป็นคณะ 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการฯ คนที่ 2  
   
.นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบด๎วย 
      1.นางล าดวน สิทธิผล 
      2.นางณัฐชยา  จารุสันต ์

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์               3.3 ญัตตขิอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ  
      และ วาระท่ี 3  ขั้นการลงมติ 
     ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

1/2565 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565  ที่ประชุมสภาเทศบาล 
ได๎พิจารณาเห็นชอบรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   ในวาระท่ี   1 ขั้นรับหลักการ ซ่ึงที่
ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล๎วนั้น ในการประชุมครั้งนี้ 
เป็นการพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นการแปรญัตติ และ วาระท่ี 3 
ขั้นการลงมติ 

     วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ ตามท่ีได๎แตํงตั้งคณะกรรมการแปร-
     ญัตติ แล๎วนั้น  คณะกรรมการดังกลําว ได๎ท าหน๎าที่ในการรับค า 

เสนอแปรญัตติจากผู๎ยื่นเสนอแปรญัตติ ตามวัน และเวลาที่ก าหนด 
พร๎อมได๎รายงานประธานสภาเทศบาลทราบ ดังนี้  
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ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในการเสนอค าแปรญัตติไมํมีผู๎
เสนอค า แปรญัตติแตํอยํางใด  

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ล าดับตํอไป เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได๎ชี้แจงให๎ที่ 
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

 
นางล าดวน  สิทธิผล    ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา สมัยสามัญ 
ประธานประธานคณะกรรมการฯ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ได ๎
     แตํงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ แหํงรํางเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยก าหนดให๎ เสนอค า 

แปรญัตติ นับตั้งแตํสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแหํงรํางเทศ-
บัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2566 ไมํน๎อยกวํา 24 
ชั่วโมง  โดยก าหนดให๎สามารถยื่นขอแปรญัตติได๎ตั้งแตํวันที่ 
15,16,17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่
ยื่น   ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา  และก าหนดให๎
มีการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565  เพ่ือพิจารณา                    
รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2566 ในวาระ
ที่ สอง  ขั้นการแปรญัตติ  วาระที่ สาม ขั้นการลงมติ ในวันที่ 26 
สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาลฯ  
นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานและแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕66 เทศบาล
ต าบล เลิงนกทา  ดังนี้ 
 
รายงานการพิจารณาและแปรญัตติ 

                       ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕66 
                      เทศบาลต าบลเลิงนกทา 

                                ------------------------------------------------------------- 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕65   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕65  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ 
ห๎องประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา  (ชั้น ๒) ได๎มีมติรับหลักการรํางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕66 ไปแล๎ว นั้น 

ปรากฏวําไมํมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร เสนอค าขอ แปรญัตติ 
และคณะกรรมการแปรญัตติได๎มีการประชุมเพ่ือพิจารณารํางเทศบัญญัติ ดังกลําว 
เมื่อวันที่  18  สิงหาคม ๒๕65  เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเลิงนกทา (ชั้น ๒) เทศบาลต าบลเลิงนกทา โดยการประชุม ครั้งนี้ 
ประกอบด๎วย รองนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลต าบลเลิงนกทา หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล หัวหน๎าฝ่าย
อ านวยการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข๎ารํวมประชุมและชี้แจง รายละเอียด
ด๎วย  
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ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติ  มีความเห็นวํา  การตั้งงบประมาณใน               
รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 แผนการ
งบประมาณ แผนพัฒนาเทศบาล โดยประหยัด รอบคอบ รัดกุม เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น
ให๎เจริญก๎าวหน๎า และเพ่ือประโยชน์สุขแกํประชาชนในท๎องถิ่น ให๎มีความเหมาะสม
และถูกต๎องแล๎ว จึงไมํมีการขอลดรายจํายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจําย
จากคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือการเสนอขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ ทํานอ่ืน 
หรือแม๎แตํคณะผู๎บริหารเอง คํะ 

 
 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ ในวาระข้ันการแปรญัตตินี้ เมื่อไมํมีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดหรือ 
ประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ยื่นขอแปรญัตติ   ถือวําสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา

ได๎มีมติยืนตามรํางเดิม โดยไมํมีการแปรญัตติ 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล   ๒๕66   วาระท่ี ๓ ขั้นการลงมติ เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจง 
    ระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบ ครับ      

นางสาวธัญชนก ผํานเมือง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  ท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  ข๎อ 52  ก าหนดให๎ 

การพิจารณารํางเทศบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมํมีการอภิปราย เว๎นแตํที่
ประชุมสภาท๎องถิ่นจะได๎ลงมติให๎มีการอภิปราย ถ๎ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้  ให๎ที่ประชุมสภาท๎องถิ่นลงมติวําจะให๎ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไมํ 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะเสนออะไรอีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม    -ไมํมี- 
 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ ถ๎าไมํมีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะเสนออะไรอีก กระผม ขอมติจาก 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมสภาเทศบาลวํา เห็นชอบให๎ตรารํางเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเทศบัญญัติหรือไมํ ทํานใด
เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให๎ตรารํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย- 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นเทศบัญญัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
  
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  เชิญทุกทํานได๎เสนอ  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
กิตติศักดิ์  พิศวง    เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอเสนอให๎เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ติดตั้งไฟกระพริบทางแยกด๎านข๎างทิศตะวันตกวัดศรีบุญเรืองด๎วย 

ครับ เนื่องจากมีร๎านค๎ามาตั้งใหมํ มีรถยนต์จอดด๎านข๎างถนน
จ านวนมาก ผู๎ที่สัญจรผํานไป-มา ไมํสามารถมองเป็นทางแยกได๎
ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    ทุกทําน ได๎รับทราบ ดังนี้ ครับ ที่ผํานมาเทศบาลได๎รํวมประชุมกับ 

แขวงการทาง มีมติวําจะจัดระบบจราจรถนนทยาปัสสาใหมํโดย
ไมํให๎กลับรถบริเวณหน๎าห๎างโลตัส จะจัดระบบจราจรถนนทยาปัส
สาใหมํตีเทิร์น เพ่ือความปลอดภัยของผู๎สัญจรผํานไป-มา ครับ 
ฝากปลัดฯ ประสานกับแขวงการทางให๎แขวงการทางออกมาดู
พ้ืนที่รํวมกัน ครับ 

 
นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉัน ขอเสนอไฟฟ้าสํองสวําง
สมาชิกสภาเทศบาล   ตรงข๎ามร๎านขายอาหาร ด๎วยคํะ งานกํอสร๎างถนนที่ท าอยูํ ณ  
     ปัจจุบัน เหมือนงานไมํขยับคํะ 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผม ได๎สอบถามผู๎รับจ๎างแล๎ววําฝนตก ท าไปแล๎วงานเสียหาย 
      ครับ 
 
นายเฉลิมพล  วรกา   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอหารือ ดังนี้ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ถนนปทุมเทวาจากสี่แยกร๎านสหรุํง ถึงบ๎านหลังสุดท๎าย วันฝนตกมี 

น้ าทํวมขัง กระผม ขอฝากเทศบาลพิจารณาให๎ด๎วยครับ ถือวําเป็น
เป็นเรื่องดํวนที่ต๎องด าเนินการ น้ าจะได๎ระบายออกจากชุมชนได๎
ทันครับ  ไมํทราบวําปริมาณน้ าฝนปีหน๎าจะมาก-น๎อย เทําไหน 
ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    ทุกทําน โครงการฯ ที่ทําน เฉลิมพล เสนอมา เป็นโครงการฯ ที่ 

บรรจุไว๎ในแผนฯ เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว เทศบาลฯ จะขอใช๎เงิน
สะสม ในการแก๎ไขปัญหาน้ าทํวม ครับ 
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นายบัญญัติ  กองแก๎ว เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอเสนอ ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  1.ถนนมณีนันท์ มีรถบรรทุกวิ่งขนดินออกจากสถานที่

กํอสร๎างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา และได๎ท าดินรํวง
กองใหญํบริเวณทางแยกหน๎าบ๎านกระผม ครับ ยังไมํได๎ท าความ
สะอาดให๎ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เทศบาลฯ จะให๎ผู๎รับจ๎างท าความสะอาด 
หรือพนักงานเทศบาลท าครับ กระผม ขอให๎เทศบาลได๎ประสานผู๎
รับจ๎างฯวํามีดินรํวงบริเวณ ดังกลําว 

  2.ไฟสํองสวํางบางจุดช ารุดเนื่องจากเป็นหลอดไฟเดิม 
และบางจุดได๎รับการแก๎ไขแล๎ว ขอเปลี่ยนใหมํเป็นหลด LED 
ทั้งหมดจะดีหรือไมํ ขอหารือการแก๎ไขด๎วยครับ เดิมเป็นหลอดชุด
แบบ บาราจ สตาร์ทเตอร์ ถ๎าจุดใด จุดหนึ่งช ารุดต๎องเปลี่ยนใหมํ
ทั้งหมด หากเป็นหลอด LED จะไมํมีอุปกรณ์แยก  

  3.ป้ายชุมชน กระผม เคยเสนอไปแล๎วครั้งหนึ่ง และป้าย
เดิมที่เคยติดตั้งไว๎มีลักษณะเอียง  ป้ายบางจุดหายไป กระผม 
ต๎องการให๎เทศบาลได๎ปรับปรุง และป้ายซอยตํางๆ ที่หายไป ผู๎คน
สัญจรไป-มา ไมํทราบชื่อ ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม
นายกเทศมนตรีฯ    เรื่องดินรํวงในถนน ฝากปลัดฯ ประสานกับพํอบ๎านโรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เพราะเคยท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ใช๎สถานที่ฯ ในเรื่องไฟสํองสวํางนโยบายหลอดไหน
ช ารุดจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให๎จะไมํเปลี่ยนพร๎อมกันทั้งหมด
พ้ืนที ่ป้ายชุมชนฝาก รองอภิชา ปลัดฯ ชํวยออกแบบให๎ด๎วย ครับ 
 

นางไพบูลย์  อักษรพิมพ์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉัน ขอไฟฟ้าสํองสวํางทาง
สมาชิกสภาเทศบาล   ไปโรงปุ๋ยด๎วย คํะ 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    ขณะนี้เทศบาลก าลังด าเนินการทางด๎านเอกสารการจัดซื้อ เดือน 
      กันยายน 2565 ได๎แนํนอน ครับ 
 
นายเชิดชาญ นิพรรัมย์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอเสนอ ถังขยะ
สมาชิกสภาเทศบาล   หลายจุด ช ารุด ยังไมํได๎รับการปรับเปลี่ยนใหมํ ครับ และในเรื่อง 

สุขภาพ การกีฬา ต๎องการให๎มีการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวําง 
หนํวยงาน ชุมชน ครับ และอ่ืนๆ ให๎ชุมชนได๎แสดงออกถึง
ความสามารถของคนในชุมชน เยาวชน เชํน การร๎องเพลง เผื่อพบ
เพชรเม็ดงาน จะได๎สํงเสริม ครับ 

 
 



 
-18- 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกทําน เทศบาลฯ มีนโยบายจะไมํซื้อถังขยะเพ่ิม ขยะหน๎าบ๎าน

ใครให๎รับผิดชอบกันเอง ด๎วยการเอาถังขยะฝากไว๎ข๎างรั้วทํานเอง 
ลดปัญหาคนบ๎านอ่ืนน าขยะมาทิ้งบ๎านทําน เดือน กันยายน 
2565 เทศบาลฯ จะออกประชาคม ชุมชนตํางๆ วําตํอไป 
เทศบาลจะออกเก็บขยะให๎ทุกวันๆ ละ 1-2  ครั้ง หรือหากไมํมาก
เกินไปเก็บให๎อาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยรถเก็บขยะเทศบาลจอดไว๎
ถนนให๎เจ๎าของบ๎านน าขยะออกมาทิ้งที่รถเก็บขยะเอง เพ่ือเป็นการ
ลดปัญหาการบีบน้ าเนําเหม็นใสํหน๎าบ๎าน เทศบาลมีนโยบายจะซื้อ
เตาเผาขยะจะไปศึกษาจากหนํวยงานที่ประสพผลส าเร็จแล๎ว บํอ
ขยะเทศบาลมีเนื้อที่ 15 ไรํ สามารถรับขยะได๎วันละ 3 ตัน ขณะนี้
ก าลังด าเนินการล๎อมรั้ว ขยะเทศบาลต าบลสามแยกให๎ทิ้งได๎ถึงสิ้น
เดือน สิงหาคม 2565 ชํวยกันบ๎านพี่เมืองน๎อง ขยะเกําขุดขึ้นมา
ไว๎ข๎างบน เอาขยะใหมํลงในบํอ แตํละบ๎านสามารถแยกขยะได๎ขยะ
อินทรีย์ยํอยสลายได ๎ น าไปเผาจ านวนน๎อย งานกีฬาหากไมํมี
สถานการณ์โควิดได๎จัดแนํนอน บุญบั้งไฟ กระผม ขอเสนอให๎เป็น
อ าเภอจัด จะได๎ทราบแนวทางการใช๎จํายเงิน ที่ผํานมาพบปัญหา
จากหนํวยงานอิสระ ได๎ท าการตรวจสอบการใช๎จํายเงินของ
เทศบาล เพราะอ าเภอมีชื่อสถานที่จัด อ าเภอ ต าบล ของเทศบาล
เลิงนกทา ไมํทราบวําจะใช๎ชื่ออะไรในการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ เพราะอยูํในพ้ืนที่ต าบลสวาท ชื่อเทศบาลเป็นต าบลเลิงนกทา 
ท าไปเสี่ยงตํอหนํวยตรวจสอบ ครับ 

 
นายเชิดชาญ นิพรรัมย์ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอเสนอให๎เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาจัดกิจกรรมกีฬา บริเวณหน๎าตลาดสดเทศบาล เดือนละ

ครั้ง กีฬาชุมชนได๎มีสํวนรํวม เพ่ือเป็นการสํงเสริมสุขภาพคนใน
ชุมชน หรือรํวมระหวํางองค์กรใกล๎เคียง เชํน เทศบาลต าบลสาม
แยก ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นากเทศมนตรีฯ ทุกทําน กิจกรรมกีฬา คํอยหารือกันอีกครั้ง ปัญหาขยะเป็น

นโยบายที่สมาชิกทุกทํานต๎องชํวยกัน ฝากสมาชิกรํวมด๎วยชํวยกัน
รวมถึงอ าเภอด๎วยเพื่อให๎เกิดปัญหาน๎อยที่สุด หากมีเวลาให๎น ารถ
ขยะออกมารับเช๎า-เย็น ฝากทํานเชิดชาญแตํงเพลงให๎ด๎วย รถขยะ
วิ่งแตํละชุมชนในเวลาใกล๎เคียงกัน ให๎เปิดเพลงไว๎ จากขยะวันละ 
5 ตันจะเหลือ 3 ตัน ขอเวลา 6 เดือน ในการบริหารจัดการ เป็น
การหารายได๎เข๎าเทศบาล เทศบาลข๎างเคียงคิดตันละ 650 บาท 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลสามแยกน าขยะไปทิ้งกับเทศบาลเมือง
ยโสธร เดือนละ 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) 
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นายบัญญัติ  กองแก๎ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอทราบวําอาคาร
สมาชิกสภาเทศบาล   จดุบริการประชาชน ที่ด๎านหน๎าโรงพยาบาลฯ ที่เทศบาลได๎ 

กํอสร๎างไว๎ จะปลํอยไว๎ให๎เป็นอาคาร๎าง ถูกหรือไมํครับ คําน้ า คํา
ไฟฟ้า เทศบาลรับผิดชอบอยูํหรือไมํ ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกทําน อาคารดังกลําว โรงพยาบาลฯ ขอใช๎ เพ่ือใช๎เป็นหนํวย

ฉุกเฉิน คําน้ า คําไฟฟ้า โรงพยาบาลฯ เป็นผู๎รับผิดชอบเอง ขอท า
หนังสือมาภายหลัง เดิมเทศบาลขอก าลังต ารวจมาประจ าอาคาร
ดังกลําว ได๎หารือกับผู๎ก ากับฯ แล๎วทํานแจ๎งวําอ าเภอเลิงนกทามี
พ้ืนที่กว๎างมาก ก าลังต ารวจไมํเพียงพอที่จะมาบริการ ครับ 

 
นายกิตติศักดิ์ พิศวง เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอทราบวํา ถนน 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล 9 มีรถบรรทุกดิน ลงมือท าหรือยังทางไปล าห๎วยจาน 

ครับ 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกทําน โครงการฯ -ถนนคุ๎มสี่เสือพ่ึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหมํ

เนื่องจากรายละเอียดไมํได๎ลงความหนา ขอเพ่ิมความหนา เมื่อ
คราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2565 ครับ 

 
นายธนะพัฒน์  โลหะปัตย์ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอชื่นชมเว็บไซด์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลที่ได๎ปรับปรุงให๎ทันสมัยค๎นหา สะดวก รวดเร็ว ครับ 
 
นายปุญญพัฒน์  ชูแก๎ว เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ขอบคุณครับ เทศบาลได๎ท า 
รองปลัดเทศบาล การปรับปรุงใหมํเมื่อเดือน มิถุนายน 2565 ครับ 
 
นายมนตรี  พิมพ์หาญ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม มีเรื่องขอหารือ 
ประธานชุมชนเลิงนกส เทศบาล ดอนปู่ตา ครับ ขณะนี้ทางสัญจรไป-มาในดอนปู่ตามี 3

ทาง เทศบาลจะท าการล๎อมรั้วจะปิดทางเดินด๎วยหรือไมํครับ 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ ทํานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู๎รํวมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกทําน ไมํได๎ปิดครับ จะล๎อมรั้วให๎ทราบวําดอนปู่ตามีแนวเขตจริง

ตรงไหน ไมํได๎ไปล้ าที่ใคร ล๎อมรั้วไปตามพ้ืนที่ที่มีอยูํจริง เผื่อ
บ๎านเมืองเจริญขึ้นมา หรือคนสัญจรผํานไป-มาจะได๎รู๎เขตพ้ืนที่
ดอนปู่ตา ครับ 
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นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะเสนออะไรอีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม    -ไมํมี- 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ๎าไมํสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนออะไรอีก การประชุมได๎
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมทุกระเบียบวาระแล๎ว  กระผม ขอขอบพระคุณทําน 
     นายกเทศมนตรีฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ และเชิญรํวม 
     รับประทานอาหารกลางวัน  ครับ 
 
ปิดประชุม เวลา   11.54 น. 
 
                                                      
                                                    (นางสาวธัญชนก  ผํานเมือง) 
                                              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
(ลงชื่อ) ............................................ประธานกรรมการ       (ลงชื่อ)……………………....กรรมการ 
     (นายบัญญัติ  กองแก๎ว)              (นางไพบูลย์  อักษรพิมพ์) 

(ลงชื่อ) ……………………………………กรรมการ                          (ลงชื่อ)...............................กรรมการ 
            (นางล าดวน  สิทธิผล)                 (นางณฐัชยา  จารุสนัต์) 

(ลงชื่อ) ……………………………………กรรมการ                (ลงชื่อ) …………………………กรรมการ 
            (นายกิตติศักดิ์  พิศวง)                            (นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง) 

     (ลงชื่อ)…………………………..กรรมการ 
                                                                                 (นายเชิดชาญ  นิพรรัมย์) 

 
สภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  เม่ือวันที่        กันยายน  2565    
 (ลงชื่อ)                                      

…………….………………………………… 

                                                (นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์) 
                                    ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 



 
 

 
 

 
 


